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๑/๑๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร คร้ังที่  ๕/๒๕๕๕      

ในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  

ณ  ห้องประชุม ๓ ช้ัน ๒ สํานักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

----------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประธาน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อําพิน    กันธิยะ รองคณบดี กรรมการ 

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล  รองคณบดี กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ หาญเมืองใจ รองคณบด ี กรรมการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล  เล็กสวัสดิ์    หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จอมดวง หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการ 

๗.  นางไกรคํา หัสการบัญชา เลขานุการสํานักงานคณะฯ   กรรมการและเลขานุการ  

๘. นางพิราวรรณ์ สําเภาลอย หัวหน้างานบริหารท่ัวไป  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  อาจารย์ ดร.ศรัล วรุณพันธุ์ 

๒.  อาจารย ์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล 

๓.  อาจารย์ ดร.หม่อมหลวงญาศินี จักรพันธุ์ 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย โขนงนุช 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง 

๖.  อาจารย ์ดร.สุทธิรา สุทธสุภา 

๗.  อาจารย ์ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ 

๘.  อาจารย์ ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก 

๙.  นายวิสูตร  ลิ่วเกียรติ 

๑๐.  นางสาวสังวาลย์ วรรณกุล 

๑๑. นางสาวปิยะนุช สวัสด ี

๑๒. นางนงนุช ทองอ่อน 

ผู้ช่วยคณบด ี

ผู้ช่วยคณบด ี

หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ 

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 

หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ 

หัวหน้างานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัยและบริการชุมชน 

หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา 

รักษาการหัวหน้างานศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม - 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

๑.๑  ผลการปฏิบัติตามมต/ิข้อคิดเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่  ๔/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  รายละเอียดตามที่ได้นําเสนอใน 

ที่ประชุมฯ  

 ที่ประชุมฯ รับทราบ   
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๒/๑๗

 ๑.๒  การรับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะ (โดยการแจ้งเวียน)   

รายละเอียดตามที่ได้นําเสนอในที่ประชุมฯ  
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

๑.๓ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ได้รับจัดสรรวงเงินเบื้องต้น) 

  ประธานที่ประชุมฯ แจ้งผลการพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๕๖ ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลวงเงินเบื้องต้นตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๖ ที่ได้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังนี้ 

๑) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการ (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ได้รับการจัดสรรใน

ภาพรวมเท่ากับปีที่ผ่านมา ยกเว้น  

- ค่าตอบแทนเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ ได้รับการจัดสรรตาม 

  หลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

- ค่าวัสดุการศึกษา  ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นตามจํานวนนักศึกษา 

๒) ค่าสาธารณูปโภค  ได้รับการจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา 

๓) เงินอุดหนุนเป็นงบลงทุนได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

- ค่าครุภัณฑ์ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ประจําอาคาร จํานวน ๑ อาคาร 

- สิ่งก่อสร้าง ได้รับการจัดสรรที่เป็นโครงการ/รายการผูกพันเดิม 

- โครงการใหม ่๑ โครงการ และสิ่งก่อสร้าง ๑ ปี ๑ รายการ 

๔) เงินอุดหนุนโครงการต่างๆ ได้รับการจัดสรร ดังนี้ 

- อุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา 

- อุดหนุนโครงการวิจัย  ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

- อุดหนุนค่าใช้จ่ายวิจัยเฉพาะทาง ได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา 

- อุดหนุนปฏิบัติงานทางการแพทย์ ได้รับจัดสรรเท่ากับปีที่ผ่านมา   
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 

 

๑.๔ การกําหนดทิศทาง เป้าหมายและจํานวนรับ การรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

                   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล) ได้แจ้งจํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ซึ่งยังคงอัตราส่วนการรับเข้าเท่ากับ ๕๐ : ๒๐ : ๓๐ (โควตา : 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน-โครงการพิเศษ : ส่วนกลาง) โดยแบ่งจํานวนรับดังนี้ 
 

คณะ / สาขาวิชา 

จํานวน

รับตาม

แผน 

โควตา โครงการ

พิเศษ

อื่น  ๆ

ส่วน 

กลาง 

รวม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร อัตราส่วน ๕๐ : ๒๐ : ๓๐ ๓๙๐ ๑๙๕ ๗๘ ๑๑๗ ๓๙๐ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร (จํานวนเรียกเข้าสัมภาษณ์) ๓๙๐ ๒๙๕ ๗๕ ๑๙๐ ๕๖๐ 
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๓/๑๗

คณะ / สาขาวิชา 

จํานวน

รับตาม

แผน 

โควตา โครงการ

พิเศษ

อื่น  ๆ

ส่วน 

กลาง 

รวม 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรม

กระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และเทคโนโลยีการบรรจุ 

๒๘๐ ๒๓๐ - ๑๑๐ ๓๔๐ 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - - ๔ - ๔ 

- วิศวกรรมกระบวนการอาหาร - - ๑๕ - ๑๕ 

- เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - - ๑๔ - ๑๔ 

- เทคโนโลยีการบรรจุ - - ๑๔ - ๑๔ 

- เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ๖๐ ๔๕ ๑๔ ๓๐ ๘๙ 

- เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๕๐ ๒๐ ๑๔ ๕๐ ๘๔ 
           

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕   

  ประธานที่ประชุมฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา

คณะฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕  วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการฯ ทุกท่านพิจารณา

แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมฯ  ซึ่งได้มีการแก้ไขตามที่คณะกรรมการฯ ดังนี้ 
 

หน้า ๖/๑๔  ข้อ ๕)   

จากเดิม 
 

๒)   ทุนสนับสนุนการวจัิยจากสภาผูแ้ทนราษฎร จํานวน ๑ ล้านบาท เพื่อสง่เสริมการวจัิยด้าน

อาหารทะเลและอุตสาหกรรมแปรรูป/สง่ออก โครงการดังกล่าวสอดคลอ้งกับการเปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทาง

ทะเล และ สามารถเช่ือมต่อกับโครงการ Minnesota University  

แก้ไขเป็น 

 ๒) ทุนสนับสนุนการวจัิยจากวุฒิสภาประมาณ ๑ ล้านบาท ในโครงการการ One 

Health Research ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์และ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านอาหารทะเลแปรรูป/ส่งออก และการสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ทางทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าว น่าจะสอดคล้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

ที่เปิดสอนอยู่และยังสามารถเช่ือมต่อโครงการไปยัง Minnesota University ที่มีหลักสูตร  Joint Degree ของ Public 

Heath อยู่ 

 

หน้า ๘/๑๔  ข้อ ๔.๙)  บรรทัดที่ ๓ 
 

จากเดิม  ปรับปรัง 

แก้ไขเป็น  ปรับปรุง 
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๔/๑๗

หน้า ๑๓/๑๔   

จากเดิม  รายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : 

 ๓๓๑,๑๓๕  บาท  (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)   

แก้ไขเป็น   ๒๓๙,๕๔๕ (สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 

   ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง  (ไม่ม)ี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องเพื่อพจิารณา 

   ๔.๑     ผลการดําเนินงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร 

   รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะอุตสาหกรรม

เกษตร  รายงานว่าได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ  เมื่อวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  มีเร่ืองพิจารณา จํานวน  

๔ เร่ือง  ดังนี้ 

๑) การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สําหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ  จํานวน 

๓๐ เคร่ือง  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว    และสํานักวิชาฯ ได้มีหนังสือที่ ศธ ๖๓๙๓(๒๐.๕)/๒๒๙  ลงวันที่  ๑๑   

พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์  สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จํานวน  ๒๒  เคร่ือง  

และสําหรับบุคลากรของสาขาวิชาฯ  ที่แจ้งความจํานงขอรับการจัดสรร สาขาวิชาละ ๒ เคร่ือง  ดังนี้    สาขาวิชา

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ใช้ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล  สาขาวิชา

เทคโนโลยีชีวภาพ  ไม่ขอรับการจัดสรร เนื่องจากในห้องพักอาจารย์มีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางแล้ว     

คณะกรรมการฯ   ได้พิจารณาเหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคอมพิวเตอร์

จํานวนดังกล่าวของสํานักวิชาฯ ร่วมกัน     ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาและแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง  

เนื่องจากสํานักวิชาฯ ได้ขอให้จัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ให้บุคลากร  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เคย

รายงานคณบดี  และคณบดีได้อนุมัติให้จัดหาตามมติดังกล่าวแล้ว  ที่ประชุมได้มีการเสนอความคิดเห็นเป็นหลาย

ประเด็น เช่น  ควรให้ความสําคัญกับการเรียนการสอน ควรให้ความสําคัญกับบุคลากรของคณะฯ ซึ่งไม่มี

คอมพิวเตอร์ใช้สําหรับงานเตรียมการเรียนการสอน เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ประสิทธิภาพไม่ดีพอต่อการใช้

งาน  เป็นต้น  ท้ังนี้  ขอให้จัดสรรคอมพิวเตอร์ใหม่ และติดตั้งในห้องพักอาจารย์ในแต่ละอาคารหรือห้องท่ีบุคลากร

สาขาวิชาฯ สามารถใช้งานร่วมกันได้      ที่ประชุมฯ จึงได้สรุปร่วมกันว่า  ถ้าไม่มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน ก็

ควรจะจัดสรรเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่ให้บุคลากร   

ประธานคณะกรรมการฯ   ไดแ้จง้เพิ่มเติมวา่  ได้รับทราบข้อมูลจากเอกสารรายงานการ

ประชุมของสํานักวิชาฯ ว่า   คณาจารย์  มีความจําเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน  จํานวน  ๒  ห้อง  

คือ  ห้องละ ๕๐– ๖๐  คน จํานวน  ๑ ห้อง  และห้องละ ๒๕–๓๐  คน  จํานวน  ๑ ห้อง ซึ่งจํานวนคอมพิวเตอร์ที่มี

อยู่เพียงพอเฉพาะงานการเรียนการสอน  และสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ได้แจ้งผ่านทางเลขานุการ

สํานักงานคณะฯ ว่าไม่ขอรับการจัดสรรแล้ว     ดังนัน้  จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาในเร่ืองดังกล่าว 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๕/๑๗

ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า  ในการอนุมัติให้จัดหาในเบื้องต้นนัน้   คณะฯ ได้พิจารณาถึง

ความจําเป็นในด้านการเรียนการสอนเป็นหลัก โดยได้จัดทํางบประมาณผูกพันไว้ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗     

นอกจากนี้  คณะฯ  มีความจําเป็นต้องจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่มาทดแทนเครื่องเก่าอย่างน้อยปีละ ๒๐ เคร่ือง    

ดังนัน้  จึงขอให้ดําเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมไปก่อน  ส่วนการจัดหาคอมพิวเตอร์สําหรับบุคลากรนัน้   เห็นควร

ให้จัดทําคําขอในปีงบประมาณต่อไป          

๒) หน่วยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค   ได้ขออนุมัติใช ้

ห้อง PDT - ๒๑๙  เป็นห้องออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ของหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสฯ   

เนื่องจากพ้ืนที่ของหน่วยฯ ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการให้บริการ    คณะกรรมการฯ เห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของ

คณะฯ โดยขอให้บุคลากรหรือนักศึกษา สามารถเข้าไปใช้งานได ้   

๓) หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรได้นําเสนอรายการครุภัณฑ์เก่าที่เก็บไว้ใน

โรงงานต้นแบบ จํานวน  ๑๕  รายการ   เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาว่าควรจะดําเนินการอย่างไรกับครุภัณฑ์

ดังกล่าว  เนื่องจากทําให้พื้นที่ใช้สอยของโรงงานต้นแบบที่มีจํากัดต้องใช้ในการจัดเก็บ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า  ส่วนใหญ่เป็นครุภัณฑ์บริจาค หรือครุภัณฑ์โครงการวิจัย    ต่าง ๆ  ที่ไม่ใช้งานแล้ว และบางรายการเป็น

ครุภัณฑ์ที่ย้ายมาจากโรงงานต้นแบบเดิม  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรสอบถามหัวหน้าโครงการฯ  ส่วน

รายการที่มีหมายเลขครุภัณฑ์ แต่ชํารุดให้แจ้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ี  เพื่อพจิารณาแทงจําหน่าย  

หรือซ่อมแซม  หรือดําเนินการตามสภาพของครุภัณฑ์   เพื่อจะได้ดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป 

๔) หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แจ้งเร่ืองเคร่ือง LCD ในห้อง  

เรียนอาคารสาขาวิชาฯ ชํารุด  พร้อมทั้งขอให้ซ่อมแซมหรือจัดสรรให้ใหม่  ซึ่งประธานคณะกรรมการฯ แจ้งว่า

คณะฯ มีห้องเรียนในอาคารเรียนรวม มีอุปกรณ์โสตทัศนศกึษาครบทัง้ ๒ อาคาร ที่คณาจารย์สามารถไปใช้งานได ้ 

หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากคณาจารย์ไม่สามารถกําหนดเวลาสอนที่แน่นอนได้  ทําให้ไม่สามารถมาใช้

ห้องเรียนที่อาคารเรียนรวมได้  เนื่องจากว่างไม่ตรงกัน  จากการพิจารณาคณะกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่าเพื่อให้

การใช้ทรัพยากรร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สาขาวิชาฯ จัดตารางสอนให้แน่นอนแล้วแจ้งมายังงาน

บริการการศึกษา เพื่อจัดห้องเรียนให้ ถ้าห้องเรียนไม่เพียงพอก็แจ้งคณะฯ ให้ดําเนินการจัดหาให้ต่อไป 
 

  ที่ประชุมรับทราบ          
 

 

   ๔.๒    ผลการดําเนินงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ   

   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

   ๔.๒.๑) ผลการดําเนินการด้านการปรับปรุงหลักสูตร  

    การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ (TQF) โดยหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้

ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕  และจะจัดส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบและให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรดังกล่าวต่อไป สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

(ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)  และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๕๕) ได้แก้ไขและส่งให้บัณฑิตวิทยาลัยแล้ว เพื่อรอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําบัณฑิต

วิทยาลัยต่อไป 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๖/๑๗

๔.๒.๒) คะแนน Admissions ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งคะแนนสูงสุด-ต่ําสุดของการสอบ Admissions ในปีการ 

ศึกษา ๒๕๕๕ ของสาขาวิชาในคณะฯ ดังนี้   

สาขาวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ๑๗,๗๔๕.๐๐ ๑๔,๔๒๔.๐๕ 

เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ๑๕,๖๑๐.๙๐ ๑๒,๙๐๖.๐๐ 

วิศวกรรมกระบวนการอาหาร ๑๕,๘๗๐.๐๐ ๑๑,๑๖๘.๐๐ 

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์ ๑๕,๗๐๕.๙๐ ๑๓,๓๔๖.๒๐ 

เทคโนโลยีการบรรจุ ๑๕.๓๘๐.๙๐ ๑๒,๗๙๐.๗๐ 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๑๕,๔๑๔.๑๐ ๑๒,๘๙๘.๕๐ 

  ท้ังนี้ คณบดีได้แจ้งว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาคด้วยกัน มีผู้สนใจ

เลือกเข้าศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรอยูใ่นอันดับที่ ๑   
 

 ๔.๒.๓) องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ได้แจ้งว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้มีการปรับองค์ประกอบและค่าร้อย

ละของกลุม่เกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบดว้ยกลุม่สาขาเกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ และ

เทคโนโลยีการเกษตร ดังนี้ 

องค์ประกอบ ค่าร้อยละ (ใหม)่ ค่าร้อยละ (เดิม) 

๑.  GPAX ๒๐ ๒๐ 

๒.  O-NET ๓๐ ๓๐ 

๓.  GAT ๑๐ ๒๐ 

๔.  PAT 

      ๔.๑ PAT ๑ (คณิตศาสตร)์ 

      ๔.๒ PAT ๒ (วิทยาศาสตร์) 

(๔๐) 

๑๐ 

๓๐ 

(๓๐) 

๑๐ 

๒๐ 
 

๔.๒.๔)  จํานวนรับนักศึกษาเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้แบ่งจํานวนรับเข้าศึกษา โดยแยกเป็นกลุ่มสาขาวิชา ดังนี้ 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

(จํานวนเรียกเข้าสัมภาษณ์) 

จํานวนรับ

ตามแผน 

โควตา โครงการ

พิเศษอื่น  ๆ

ส่วนกลาง รวม 

๑. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร    เทคโนโลยี

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีการบรรจุ

๒๘๐ ๒๓๐* ๔๗ ๑๑๐ ๓๘๗ 

๒. เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ๖๐ ๔๕ ๑๔ ๓๐ ๘๙ 

๓. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ๕๐ ๒๐ ๑๔ ๕๐ ๘๔ 

รวม ๓๙๐ ๒๙๕ ๗๕ ๑๙๐ ๕๖๐ 
 

หมายเหตุ * วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (๒๗.๖%) วิศวกรรมกระบวนการอาหาร (๒๔.๑%) 
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ ์(๒๐.๗%)  และเทคโนโลยีการบรรจุ (๒๗.๖%) 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๗/๑๗

 ท้ังนี้คณะกรรมการวิชาการประจําคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๕๕ 

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับคณะและหลักสูตรให้สํานักทะเบยีนและประมวลผล 

เพื่อแจ้งข้อมูลดังกล่าวในหนังสือการสมัครสอบโควตาภาคเหนือแล้วและอยู่ระหว่างการดําเนินการจัดทําประกาศ

ของคณะฯ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสังกัดสาขาวิชา สําหรับนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษาในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 

เทคโนโลยีการบรรจุ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ  

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประกัน

คุณภาพการศึกษาว่า ได้มอบหมายให้ผูรั้บผิดชอบแต่ละองค์ประกอบจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

ให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาก่อนนําส่งให้หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา สําหรับเตรียมรับการ Pre-audit  ใน

วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  และมีกําหนดการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในวันที่ ๑๒-๑๓ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕  คณะกรรมการประกอบด้วย 

๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา รตนมโน ประธานกรรมการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

๒) รองศาสตราจารย์ ดร. นิวิธ เจริญใจ กรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓) รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นธการกิจกุล กรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

๔) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วงศ์ทิพย์ กรรมการ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
 

 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

   ๔.๓  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

   ผู้ช่วยคณบด ี รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  

๔.๓.๑)   จํานวนงบประมาณที่ได้รับทุนสนับสนุน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕    

            ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับทุนสนับสนุนการทําวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๖,๗๕๑,๑๐๐ บาท และ ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณภายนอกอื่นๆ 

จํานวน ๑๐,๖๘๑,๘๐๐ บาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕) 

๔.๓.๒)   จํานวนโครงการวจิัยที่ดําเนนิการเสร็จสิ้น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕     

                                   คณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน

ต่างๆ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว จํานวน ๕ โครงการ ได้แก่    

 ๑) นวัตกรรมดัดแปลงเนื้อสัมผัสและกําจัดจุลินทรีย์ของซูชิกุ้งด้วยความดันสูงยิ่ง

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก โดยมี นางสาวอัจฉรา เทียมภักด ีเป็นหัวหน้าโครงการ 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๘/๑๗

 ๒) การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์

ไซลาเนสที่ผลิตจากเชื้อ  Streptomyces thermovulgaris TISTR๑๙๔๘ โดยม ีอาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส เป็น

หัวหนา้โครงการ 

 ๓) การพัฒนาการผลิตฟรุกโตโอลิโกแซ็กคาไรด์ผงจากน้ําเชื่อมลําไยด้วยวิธีทาง

เอนไซม ์โดยมี อาจารย ์ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล เป็นหัวหน้าโครงการ 

 ๔) การทวนสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ําตาลลําไยและคุณสมบัติเชิงคุณภาพ 

สุขภาพและศักยภาพเชิงพาณิชย์  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธ์ุ เป็นหัวหน้าโครงการ 

 ๕)  การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรอาหารภาคเหนือ:ไส้อั่ว โดยม ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

๔.๓.๓)   จํานวน ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตพีมิพ์เผยแพร่ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

            คณาจารย์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพมิพเ์ผยแพร่ ณ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  ดังนี้  ในวารสารระดับชาติ จํานวน ๑ เร่ือง วารสารนานาชาต ิจํานวน ๒๐ เร่ือง และ ในการประชุม

วชิาการระดับนานาชาติ จํานวน ๘ เร่ือง และอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพิ่มเตมิ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

๔.๔  ผลการดําเนินงานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

 ผู้ช่วยคณบด ี รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๔.๔.๑) การปรับปรุงและพฒันา website ของคณะ อยู่ในระหว่างดําเนินการปรับ

เนื้อหาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการเพิ่มเติมเนื้อหา ในส่วนของวารสารปริทรรศน์ให้ทันสมัยมากขึ้น และมี

การเพิ่มเติมการประชาสัมพันธตํ์าราของคณาจารย์  

๔.๔.๒ การดาํเนนิการตกแต่งพื้นที่บรเิวณด้านหน้าของตึกสํานักงานคณะ อยู่ใน

ระหว่างการดําเนินการตกแต่งพื้นบริเวณด้านหน้าของตึกสํานักงานคณะ เพื่อเน้นการประชาสัมพันธ์และให้สะดวก

สําหรับนักศึกษาและประชาชนท่ัวไปที่เข้ามาติดต่อกับคณะ 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 

๔.๕  ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ได้แจ้งกําหนดการจัด

กิจกรรมของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดังนี้ 

๑)    กจิกรรมวันผู้ปกครองใหม่พบผู้บริหารคณะฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันจันทร์ที่ 

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นตน้ไป ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  

๒)  กจิกรรมปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวันอังคารที่ ๒๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  และพบคณาจารย์ของ

สาขาวชิา เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป    

๓)   กจิกรรมพิธีไหว้ครูคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบ 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๙/๑๗

๔.๖ ผลการดําเนินงานของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
 

 หัวหน้าสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 ๔.๖.๑) การขอความร่วมมือการจัดทําเอกสาร มคอ. ๓, ๔, ๕, ๖  

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้แจ้งขอความร่วมมือคณาจารย์จัดทําเอกสารโดยได้

ดําเนินส่ง  มคอ.๓ และ มคอ.๔ ภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๕๕    มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภาคการเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ 

ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕  สําหรับ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภาคการเรียนที่ ๓/๒๕๕๔ กําหนดส่งภายใน

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๔.๖.๒) การเร่งรัดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบประมาณกลางปี รวมถึง

โครงการอื่นๆ งบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕  

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้แจ้งหัวหน้าสาขาวิชา ประธานกลุ่มปฏิบัติการ 

คณาจารย์และบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาฯ  ทราบว่ารายการครุภัณฑ์ ๑๖ รายการ  ได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   และได้กําหนดให้ดําเนินการส่ง

รายละเอียดเฉพาะครุภัณฑ์ ใบเสนอราคา ให้คณะฯ ภายในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕  เพื่อดําเนินการจัดหาให้

แล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  ซึ่งสํานักวิชาฯ ได้ดําเนินการจัดทําและส่งร่างขอบเขตงาน (TOR) ครั้งที่ ๑ 

ให้งานการเงิน การคลัง และพัสดุ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 และสํานักวิชาฯ มีแผนดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้

นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์   ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมนี้แล้ว สํานักวิชาฯ จะมี

การดําเนินกิจกรรม KM ให้สาขาอื่นๆ ด้วย 

 ๔.๖.๓) ผลประเมิน/การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรสายวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงที่ผ่านมา  จํานวน ๒ โครงการ มีผลประเมิน

การจัดโครงการ ดังนี้ 

 ๑)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิควิธีการเขียนตํารา หนังสือ และ

ผลงานทางวิชาการ” ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน 

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร   มีจํานวนผู้เข้าร่วม

อบรม ๒๑ คน ผู้ตอบแบบสอบถาม ๗ คน   คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๗๑.๖ 

 ๒)  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การทําวิจัยด้านการเรียนการสอน”  

ในวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุศั์กดิ์ พลสารัมย ์ อาจารย์สาขาวิชา

อุดมศึกษา คณะครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร    มีจํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑๔ คน ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ๑๐ คน   คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕.๒ 

 สําหรับโครงการ/กิจกรรม การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  เทคนิควิเคราะห/์จัดทํา

ธนาคารข้อสอบ เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติการ การขอตําแหน่งชํานาญการ/เชี่ยวชาญ การวิจัยการเรียนการสอน 

(คร้ังที่ ๒)  สํานักวิชาฯ จะดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ต่อไป 
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๑๐/๑๗

 ๔.๖.๘) การชี้แจงข้อมูล ขั้นตอนในการดําเนินการหาแนวทางระบุหลักเกณฑ์ 

และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (ข้าราชการ) และ อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ในสังกัด

สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สําหรับรอบการประเมิน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖   โดยสํานักวิชาฯ ได้ดําเนินการชี้แจงให้คณาจารย์และบุคลากรทราบโดย

ใช้เวทีสัญจรไปแต่ละสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  สัญจรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สาขาวิชา

 ๔.๖.๔) การจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

    สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สายวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การทําวิจัยด้านการเรียนการสอน” ในวันที่ ๒๖ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ุศักดิ์ พลสารัมย์ อาจารย์สาขาวิชาอุดมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร    มีจํานวนอาจารย์เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น ๑๔ ท่าน  

และสํานักวิชาฯ ได้แจ้งให้คณาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจจัดทําข้อเสนอโครงการวิจัยการเรียนการสอนเพื่อขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท  กําหนดส่งข้อเสนอภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕   ท้ังนี้สํานักวิชาฯ 

จะดําเนินการรวบรวม และจะดําเนินการจัดฝึกอบรมรอบที่ ๒  โดยเรียนเชิญวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ มาเพื่อพิจารณาและให้คําแนะนําข้อเสนอโครงการดังกล่าว   
 

 ๔.๖.๕) ความคืบหน้าการจัดทําข่าวสารสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ดําเนินการจัดทําข่าวสารของสํานักวิชาฯ เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ผลดําเนินงานที่ผ่านมาและกิจกรรมต่างๆ ของสํานักวิชาฯ  ดังนี้  

ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ เดือนกันยายน ๒๕๕๔ 

ฉบับที่ ๒ ปีที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 

ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ 

ฉบับที่ ๔ ปีที่ ๒ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ ์๒๕๕๕ 

ฉบับที่ ๕ ปีที่ ๒ เดือนมีนาคม - เมษายน ๒๕๕๕  
 

 ๔.๖.๖) การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําหนังสือ/ตําราสําหรับการ

เรียนการสอนของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

  สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้เสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํา

หนังสือ/ตํารา สําหรับการเรียนการสอนของสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (คําสั่งที่ ๐๗๘/๒๕๕๕)   และ

ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์และบุคลากรผู้มีความประสงค์จะจัดทําหนังสือ/ตําราสําหรับการเรียน

การสอน และมีต้นฉบับที่พร้อมจะตีพิมพ์หรือได้ดําเนินการตีพิมพ์ไปแล้วในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้แจ้ง

รายช่ือหนังสือ/ตํารา สําหรับการเรียนการสอน และส่งต้นฉบับหรือหนังสือ/ตําราสําหรับการเรียนการสอนดังกล่าว 

มายังสํานักวิชาฯ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจะได้พิจารณาและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ๔.๖.๗) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สําหรับคณาจารย์และบุคลากร 

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้มีหนังสือสํารวจความต้องการพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลแจ้งบุคลากรในสังกัดสํานักวิชาฯ (หนังสือที่ ศธ ๖๓๙๓(๒๐.๕)/๒๐๘ ลว. ๘ พ.ค.๕๕) รอบที่สอง  

มีกําหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๕  ซึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะเสนอโครงการดังกล่าว  และในรอบที่สาม 

กําหนดส่งภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  
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๑๑/๑๗

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร และ

สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล   สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ   จะดําเนินการสัญจรในวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งจากการสัญจร  มีคณาจารย์เข้าประชุม ๒๒ ท่านจากท้ังหมด ๓๓ ท่าน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๗  

โดยมีความคิดเห็นเป็นดังนี้  ๑)  คณาจารย์ลงความคิดเห็นให้ตั้งกรรมการจัดทําข้อเสนอหลักเกณฑฯ์ ที่เป็นตัวแทน  

คณาจารย์มีจํานวน ๑๗ ท่าน คิดเป็น ๗๗.๓๐%   ๒) ส่วนที่ต้องการให้คณาจารย์ทุกท่านเขา้ร่วมเป็นกรรมการ

จัดทําข้อเสนอหลักเกณฑ์ฯ มีจํานวน ๔ ท่าน คิดเป็น ๑๘.๒๐%  ๓) ส่วนที่มีความคิดเห็นอื่นๆ มีจํานวน ๑ ท่าน  

คิดเป็น ๔.๕๐%   
 

 ๔.๖.๙) การหารือการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาคณาจารย์และ

บุคลากร ประจําป ีพ.ศ. ๒๕๕๕  

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  ได้มีการประชุมหารือการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้

นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร  ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาฯ ในคราวประชุมฯ คร้ังที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๓ 

เมษายน ๒๕๕๕ และในคราวประชุมฯ   คร้ังที่ ๕/๒๕๕๕  เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  มีการประชุมร่วมกับ

คณาจารย์ที่ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕    ได้ข้อสรุปและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ

คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร  เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่อ

พิจารณาต่อไปแล้ว 
 

 ๔.๖.๑๐) ข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับ

การอนุมัติจากศูนย์บริหารงานวิจัย  

   ๑) การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตอาหารพื้นเมืองในเขตจังหวัดภาคเหนือ เสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณ ๓,๒๔๘,๑๐๐ บาท  ได้รับอนุมัต ิ ๗๖๔,๐๐๐ บาท  

 ๒)  การฝึกอบรมบูรณาการแบบครบวงจรแก่สถานประกอบการทางด้าน

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรในเขตจังหวัดภาคเหนือ ปีที่ ๒ เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  

๒,๐๕๔,๑๐๐บาท  ได้รับอนุมัต ิ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

 ท้ังนี้ผูรั้บผิดชอบในแต่ละโครงการได้ดําเนินการปรับแก้ไขข้อเสนอแล้ว และศูนย์

บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  จะได้ดําเนินการสรุปงบประมาณส่งสํานักงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.  
 

 ๔.๖.๑๑) การติดตามรายงานความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาอุปสรรคของ

คณาจารย์ในการลาศึกษาต่อ  

รายช่ือคณาจารย์ 

ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

วันที่เริ่มลาศึกษาต่อ 

และระยะเวลาที่ใช้ไป 

การขอขยายเวลาถึง/ 

หมดกําหนดระยะการลา

ผลการติดตาม/ 

อ.ที่ติดต่อกลับ 

๑. อ.ปิยวรรณ สิมะไพศาล เริ่มเรียนมหาวิทยาลัย 

แรก ตั้งแต่ ๙ ต.ค.

๒๕๔๙   มหาวิทยาลัย

ที่สอง ๒๒ ก.ย.๒๕๕๑, 

รวมใช้เวลา  

๕ ปี ๗ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๒๑ ก.ย.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๒๑ ก.ย.๒๕๕๖ 

ไม่ได้รับคืน 

ผลการติดตาม 
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๑๒/๑๗

รายช่ือคณาจารย์ 

ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

วันที่เริ่มลาศึกษาต่อ 

และระยะเวลาที่ใช้ไป 

การขอขยายเวลาถึง/ 

หมดกําหนดระยะการลา

ผลการติดตาม/ 

อ.ที่ติดต่อกลับ 

๒. อ.ศศิธร ใบผ่อง ๕ ม.ค.๒๕๕๐  

รวมใช้เวลา  

๕ ปี ๔ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๒๑ ก.ย.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๔ ม.ค.๒๕๕๖ 

ไม่ได้รับคืน 

ผลการติดตาม 

๓. อ.สมชาย วงศส์ุริยศักดิ์ ๔ มิ.ย.๒๕๕๐ 

รวมใช้เวลา  

๔ ปี ๑๑ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๓๑ ส.ค.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๓ มิ.ย.๒๕๕๖ 

ไม่ได้รับคืน 

ผลการติดตาม 

๔. อ.ลินดา ถิรภัทรพันธ์ ๑๔ ก.ค.๒๕๕๑ 

รวมใช้เวลา  

๓ ปี ๑๐ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๑๓ ก.ค.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๑๓ ก.ค.๒๕๕๗ 

ไม่ได้รับคืน 

ผลการติดตาม 

๕. อ.สุภเวท มานยิม ๓ พ.ย.๒๕๕๑ 

รวมใช้เวลา  

๓ ปี ๖ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๒ พ.ค.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๒ พ.ย.๒๕๕๗ 

รายงานวันที่ ๑๗ พ.ค. 

๒๕๕๕ ส่งเอกสารการขอต่อ

ระยะเวลาการศึกษามายัง

ครอบครัวที่กรุงเทพฯ  

วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๕๕  

เอกสารเหมือนเดือน

พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

และอยู่ระหว่างการจัดส่ง 

มาคณะฯ อยู่ระหว่างเขียน

วิทยานิพนธ์และปฏิบัติการ

ใกล้เสร็จ จะสอบในปีนี้ 

๖. อ.วิญญู ศักดาทร ๑ มิ.ย.๒๕๕๒  

รวมใช้เวลา  

๒ ปี ๑๑ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๒ มิ.ย.๒๕๕๕ 

หมดกําหนดระยะการลา

๓๑ พ.ค.๒๕๕๘ 

ไม่ได้รับคืน 

ผลการติดตาม 

๗. อ.กัญญารัตน ์สุทธิภักติ ๓ มิ.ย.๒๕๕๒  

รวมใช้เวลา  

๒ ปี ๑๑ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๓๐ พ.ย.๒๕๕๕ 

๒ มิ.ย.๒๕๕๘ 

รายงานวันที่ ๓๐ เม.ย. 

๒๕๕๕ เงินทุนวจัิยมีจํากัด  

มี oral presentation และคาด

ว่าจะมี published paper ๒ 

ฉบับ ดําเนินการวิจัยไปได ้

ร้อยละ ๖๐  
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๑๓/๑๗

รายช่ือคณาจารย์ 

ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ 

วันที่เริ่มลาศึกษาต่อ 

และระยะเวลาที่ใช้ไป 

การขอขยายเวลาถึง/ 

หมดกําหนดระยะการลา

ผลการติดตาม/ 

อ.ที่ติดต่อกลับ 

๘. อ.สุฐพัศ คําไทย ๑ มิ.ย.๒๕๕๔  

รวมใช้เวลา  

๑๑ เดือน 

ขอขยายเวลาถึง 

๓๑ พ.ค.๒๕๕๘ 

หมดกําหนดระยะการลา

๓๑ พ.ค.๒๕๖๐ 

รายงานวันที่ ๔ พ.ค.๒๕๕๕ 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

ในการทําวิทยานิพนธ์ 

ดําเนินการวิจัยไปได้  

ร้อยละ ๓๐ 
 

 ๔.๖.๑๒) ความร่วมมือของสํานักวิชาฯ และหน่วยงานอื่น  

 ๑) โครงการวิจัย “การวิเคราะห์ศักยภาพการผลติพลังงานทดแทนในรูปเอทานอล

จากหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑” ร่วมกับ อาจารย ์ดร. พฤกษ์ อักกะรังส ี(ERDI) โดยมี อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส 

เป็นนักวิจัยร่วม 

 ๒) ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และโครงการนักศึกษา

แลกเปลี่ยน ณ University of Bolzano ประเทศอิตาล ี 

  สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรฯ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท ณ University of Bolzano ประเทศอิตาลี หลักสูตรนานาชาติ International Master in Fruit Science  

ซึ่งมีกําหนดการลงทะเบียนเบ้ืองต้นภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  กําหนดพิจารณา วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕  

และ Prof. Massimo Tagliavini มีกําหนดการเข้าเยี่ยมคณะอุตสาหรรมเกษตร ในวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
 

 ๓) โครงการ Eco-Health & One Health Research  

 สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ อาจารย์ ดร. 

ธรรณพ เหล่ากุลดิลก และอาจารย์ ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ ์  ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ Eco-Health & One 

Health Research  ซึ่งมีการเสนอแนวคิดที่พัฒนาขึ้นจากที่ประชุม ดังนี้ 

 ระยะที่หนึ่ง (ปี ๒๕๕๕)  : Situation Analysis 

 - ด้านความปลอดภัยของอาหารทะเล  

 - ด้านความปลอดภัยแรงงาน 

 - ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 ระยะที่สอง (ปี ๒๕๕๖-๒๕๕๗) : In-depth Research 

 ระยะที่สาม (ปี ๒๕๕๘-๒๕๕๙) : Continuous Project Expansion  
 

 ๔) โครงการ Thai-US Creative Partnership  Life Sciences Innovation 

Conference, Chiang Mai, Thailand   

  สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  แจ้งว่าโครงการจัดงานสัมมนาดังกล่าวได้มีการ

ประชุมหารือรายละเอียดการดําเนินงานโครงการ จํานวน ๓ คร้ัง เมื่อวันที่๑๐, ๒๒ และ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ร่วมกับศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ ได้มีกําหนดจัดงานสัมมนา “นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ชีวภาพนานาชาติ” (International Life 

Sciences Innovation Conference) ขึ้นในวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม ่ 

เพื่อสนับสนุนเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ และโครงการการริเร่ิมประเทศลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง (Lower Mekong 
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๑๔/๑๗

Initiative-LMI)  ภายในงานจะมีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นตัวแทนรับเชิญจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา อภิปรายจาก

หลากหลายองค์กร เช่น Pfizer, GE Health Science, IBM และตัวแทนจากท่ัวประเทศในโครงการริเริ่มลุ่มแม่น้ําโขง

ตอนล่างรวมถึงตัวแทนจากภูมิภาคอาเชียน โดยมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาเศรษฐกจิ ส่งเสริมการ

พัฒนาคลัสเตอร์และความร่วมมือ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ 

เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร และระบบทางการแพทย์  
 

 ๕) การรับนักศึกษาเวียดนาม เข้าฝึกทํางานวิจัยในโครงการ student mobility 

work-learn internship จาก Nong Lam University 

  สํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับการตอบรับอย่างไม่เป็นทางการจาก  Dr. VU Thi 

Lam An  แจ้งรายช่ือนักศกึษา  Lê Vũ Hồng Phúc  นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Nong Lam ประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้ารับการฝึกงานในโครงการ student mobility work-learn internship  ณ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  มีกําหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ท้ังนี้

ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้คณะฯ ทราบอีกคร้ัง 
 

   ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ 
 

๔.๗    ผลการดําเนินงานของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  

      หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

๔.๗.๑) โครงการผลิตนํ้าดื่ม “ช้างทอง” ในการดําเนินงานของโครงการผลิตน้ําดื่มช้างทอง  

มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

 ๑)  การจําหน่ายน้ําดื่ม “ช้างทอง”  ภายในงานวันเกษตรแห่งชาต ิประจําปี ๒๕๕๕  ได้มีการ

ฝากสินค้าจําหน่าย ณ ร้านขายกาแฟภายในคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับอนุมัติให้จําหน่ายในราคาเดียวกับ 

หจก.สุธาสินี ราคาขวดละ ๔.๒๐ บ. และมียอดจําหน่ายจํานวน ๑๒๐  ขวด  คิดเป็นเงิน  ๕๐๔  บาท   

๒)  ได้ทําการผลิตและส่งจําหน่ายน้ําดื่มบรรจุขวดให้กับ หจก.สุธาสินี ขนาด ๖๐ มล. จํานวน  

๗๒๐  ขวด ราคาขวดละ ๔.๒๐ บาท (ราคาจําหน่ายหน้าโรงงานผลิต) ซึ่งในปัจจุบันมียอดจําหน่ายให้กับ หจก.

สุธาสินี  จํานวน ๒,๔๒๔  ขวด  

๓)  การผลิตน้ําดื่มขวด ๒๐ ลิตร  บริโภคภายในคณะฯ ทดแทนยี่ห้องอ่ืนๆ ได้เริ่มทดลองการ

ส่งน้ําไปตามจุดต่างๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรแล้ว อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลและรวบรวมปัญหาและ

อุปสรรคในการดําเนินงาน 
๔.๗.๒) การให้บริการผลิตผงจากสารสกัดสมุนไพร   ศูนย์บริการธุรกิจฯ อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร (สกัดแล้วทําให้เป็นผง) ของหน่วยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรม

เนื้อเย่ือและเซลต้นกําเนิด โดย รศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  ตั้งแต่เดือน

พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไปจะผลิตและจําหน่ายในอัตรากโิลกรัมละ ๔๕๐ บาท จากเดมิ กิโลกรัมละ ๓๕๐ บาท  

จากการดําเนินงานพบว่าปัญหาในการผลิตไม่ได้อยู่ที่การกลั่น หรือการอบ แต่อยู่ที่การบดเพราะในปัจจุบันเคร่ือง

บดที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพต่ํา ศูนย์บริการธุรกิจฯ ได้พิจารณาแล้วว่า  หากจะแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ ก็จะต้องใช้เคร่ือง

ป่ันที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการดําเนินงาน    คือ  ๑) ศูนย์บริการธุรกิจฯ เป็นผูจั้ดหาเคร่ืองบด

เองแต่จะต้องเพิ่มอัตราค่าบริการ  ๒) ผู้ขอรับบริการเป็นผู้จัดหาเคร่ืองบดมาเองโดยคิดอัตราค่าบริการเท่าเดิม 

ท้ังนี้  หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจฯ จะได้นําไปหารือกับผู้ขอรับบริการต่อไป 
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๑๕/๑๗

๔.๗.๓) โครงการความร่วมมือกับบริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน)    

๑) โครงการตรวจประเมินคู่ค้าในเขตภาคเหนือ บริษัท ซีพ ีออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้ทํา

การโอนเงินค่าจ้างทําโครงการตรวจประเมินคู่ค้าในเขตภาคเหนือ งวดที่ ๑ ให้กับคณะฯ แล้วเมื่อวันท่ี ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๕  จํานวนเงิน  ๖๐,๐๐๐  บาท  และจะทําการโอนเงินในงวดต่อไปเมื่อมีการส่งมอบงานตามที่

ระบุในสัญญาจ้าง   ถ้าหากผลการดําเนินงานของโครงการเป็นที่น่าพอใจ  ทางบริษัท ซีพ ีออลล ์ จํากัด (มหาชน) 

ก็จะมีการดําเนินงานโครงการต่อเนื่องในปีถัดไป  

ในส่วนของการออกปฏิบัติงานของคณะวิทยากร ตามโครงการตรวจประเมินคู่ค้าในเขต

ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑   ได้มีการดําเนินการไปแล้ว จํานวน ๑๐ สถานประกอบการ ซึ่งคณะวิทยากรอยู่ระหว่างการ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ๒ สถานประกอบการ  และการออกปฏิบัติงานในครั้งที่ ๒  อยู่ระหว่างการ

ประสานงานกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งตามสัญญาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 

มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๒) โครงการวิจัยตลาดและข้อมูลผู้บริโภคสินค้าอาหารพร้อมรับประทานทั้งในรูปแบบ

แช่เย็นและแชแ่ข็งในเขตภาคเหนือ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับร้าน ๗-๑๑ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อทํา

การสํารวจตลาด ในเบื้องต้นผู้ประสานงานของบริษัท ซีพ ี ออลล์ จํากัด (มหาชน) แจ้งว่าทางบริษัทฯ มีความพึง

พอใจมากในการประสานงาน 

๔.๗.๔) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ “นํ้าลําไยเข้มข้นพร้อมดื่ม”  วันที่ ๒๑ พฤษภาคม 

๒๕๕๕ ผู้ประกอบการจาก หจก.ทองพูนฟูด้  ได้มีการสั่งทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ําลําไยเข้มข้น เพื่อนําไปทดสอบ

ตลาดและการยอมรับของผู้บริโภค   จํานวน   ๖๐ กิโลกรัม  ในราคากิโลกรัมละ   ๓๐  บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  

๑,๘๐๐ บาท  (หกจ.ทองพูนฟู้ดเป็นผูรั้บผิดชอบค่าเนื้อลําไยอบแห้งและบรรจุภัณฑ์) ซึ่งได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์

และชําระเงินเรียบร้อยแล้ว  หากผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  หจก.ทองพูนฟูด้ จะมีการสั่งผลิตเพิ่มเติม

อีกเนื่องจาก หจก.ทองพูนฟู้ดไม่มีนโยบายที่จะดําเนินการผลิตสินค้าเอง  และในกรณีที่ หจก.ทองพูนฟูด้ ต้องการ

การรับรอง อย. ทางคณะฯ จะต้องมีการลงทุนเพิ่มในด้านอาคารและวัสดุอุปกรณ์ที่จะทําการผลิต  ซึ่งจะต้องนํามา

วิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งว่าคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือไม ่

๔.๗.๕) งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที ่๑-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕  

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร  ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมเปิดโรงงานต้นแบบสายการผลิตน้ําตาลลําไย   

ได้มีการจัดสถานที่ให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจท่ัวไปเข้าชม ซึ่งจากการดําเนินงานมีผู้เข้าชมจํานวนทั้งสิ้น  ๗๐  

คน มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเป็นเงินจํานวน ๑๖,๖๙๗ บาท (เบิกจ่ายจากคณะเกษตรศาสตร์ จํานวน ๖,๖๙๗ 
บาท  และเบิกจ่ายจากเงินบริจาคของบริษัทเฟบิกซ ์อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท) 

๔.๗.๖) ความร่วมมือกับสมาคมนักศึกษาเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากการจัดงานพบปะศิษย์เก่า เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ได้รับการติดต่อ

ประสานงานจากศิษย์เก่า คือ คุณสมโชค  ชาติศิริวัฒนา และคุณสมศรี  พุทธานนท ์ (สวทช.)  ในการทําโครงการ

ร่วมกัน เพื่อให้บริการทางวิชาการกับภาคอุตสาหกรรมอาหารในภาคเหนือ  โครงการแรกที่ร่วมกันคือ การหา

แนวทางในการนําน้ําเกลือที่เหลือทิ้งจากการดองผักเพื่อนํากลับไปใช้ใหม่ให้กับ บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง) จํากัด  

ในเบื้องต้นหัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจฯ รับไปทําการทดลองความเป็นไปได้ในระดับห้องปฏิบัติการ ในการตกผลึก

ของเกลือที่มีความเข้มข้นเท่ากับน้ําเกลือดองผัก  และจะรายงานความเป็นไปได้ในการดําเนินงานให้กับบริษัท 

สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง) จํากัด  เพื่อดําเนินการโครงการร่วมกันต่อไป 



 

    วิสัยทัศน์ : เป็นผูน้ําทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้ําโขง 
ค่านิยม   : เก่งงาน ทาํดี สามัคค ีมคีวามสุข 

 

๑๖/๑๗

๔.๗.๗) รายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ : การให้บริการ

ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการอื่นๆ ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๕๕ มีรายรับ เป็นเงินจํานวน   ๒๔๘,๖๔๕  บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)   

ท้ังนี้ ศูนย์บริการธุรกิจฯ ขอแก้ไขตัวเลขรายรับจากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง 

ปฏิบัติการ ในรายงานการประชุมคร้ังที่ ๔/๕๕  จากเดิม ๓๓๑,๑๓๕  บาท  (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย

สามสิบห้าบาทถ้วน)  เป็น  ๒๓๙,๕๔๕ (สองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อให้ตัวเลขรายรับ

เป็นไปตามปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งแต่เดิมเป็นตัวเลขของปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 ที่ประชุมรับทราบและมีมติเห็นชอบ 
 

๔.๘  พิจารณาเรื่องกําหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน จาก

รายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔ (ค่าสอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

ภาคปกต)ิ 

    รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ รายงานว่าสืบเน่ืองจากประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง

กําหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงิน จากรายได้ของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑๘/๒๕๕๔   (ค่า

สอนเกินภาระงานสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ)      งานบริการการศึกษาฯ ร่วมกับงาน

การเงิน การคลังและพัสดุ  ได้ดําเนินการจัดทําร่างประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์และแนว

ปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)  เพื่อขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ  เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานของคณะฯ 

ต่อไป 

  ที่ประชุมฯ ให้ความเห็นชอบร่างประกาศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ภาคปกติ)  และให้รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการฯ และหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ  พิจารณาดําเนินการจัดทําร่างประกาศ คณะ

อุตสาหกรรมเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับบัณฑิตศึกษา 

(ภาคพิเศษ)  ด้วย 
 

๔.๙ พิจารณาผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ของ อาจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา 
    ที่ประชุมฯ ไดรั้บทราบรายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงาน อาจารย์ ดร.สรญา 

เขียวนาวาวงศ์ษา พนักงานมหาวิทยาลัยประจํา ตําแหน่งอาจารย์ สังกัดสํานักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  มีผลการ

ประเมินครั้งที่ ๑ อยู่ในระดับดีมาก   
 

ที่ประชุมฯ รับทราบและให้ความเห็นชอบ   
 

๔.๑๐ พิจารณาผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประเมินครั้งที่ ๑ ของ นางสาวมนัญญา หลั่งเมือง 
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